



# จดหมายข่าว

133  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
133 Anniversary Ministry of Agriculture and Cooperatives

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ฉบับที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



พิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  
เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

วันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน  
ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม  
หาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"  
ณ อาคารเกียรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
โดยนางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอິงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดชลบุรี  
เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชลบุรี และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการปฏิบัติงานการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี ๒๕๖๗/๖๘ จังหวัดชลบุรี พร้อมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน  
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขุนตาบหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์  
จังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามงาน  
ดังกล่าว



## พิธีเปิดงาน “OTOP Chonburi Fair ๒๐๒๕”

วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP Chonburi Fair ๒๐๒๕” ณ บริเวณเวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดระหว่างวันที่ ๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOB และเสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOB ด้านการแข่งขันทางธุรกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว



## ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมพระพิทโธโคย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปี ๒๕๖๘ และพิจารณาปัญหา ข้อขัดข้อง คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พันเอก จักรพงษ์ พันธมงคล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม



## ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณารับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) โดยมีนางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คณบดีจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว



## สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทาง สถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต การนำเข้าและการส่งออกทุเรียนผลสดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร” ภายใต้โครงการยกระดับและส่งเสริม การนำมาตรฐาน GMP ไปใช้ในสถานประกอบการ

วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทาง สถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต การนำเข้า และการส่งออกทุเรียนผลสดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร” ภายใต้โครงการยกระดับและส่งเสริมการนำ มาตรฐาน GMP ไปใช้ในสถานประกอบการ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อม เรื่อง หลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ (มกษ. ๙๐๗๐-๒๕๖๖) จะมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ซึ่งมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติในการตรวจและรับทุเรียน สำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ เน้นข้อกำหนดด้านการควบคุมคุณภาพแก่-อ่อนของทุเรียน ครอบคลุมเฉพาะขั้นตอน การตรวจและรับวัตถุดิบของโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ โดยมีนางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ



## ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชลบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชลบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมอาคารครัวไทยสู่ครัวโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี เพื่อรับทราบสรุปผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) ระบบใหม่ และพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีนายปฐมพงศ์ ฝึกเขียว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี เป็นประธานการประชุม



## ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง ๑๓๔ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณ โดยนางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี



พิธีส่งมอบธงเฉลิมฉลองการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ ระดับชาติ “ฉลามเยาวชนชลเกมส์”  
และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ระดับชาติ “ข้าวหลามเกมส์”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบธงเฉลิมฉลองการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ ระดับชาติ “ฉลามเยาวชนชลเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ระดับชาติ “ข้าวหลามเกมส์” ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจังหวัดได้ส่งมอบธงฯ ให้แก่นายอำเภอเมืองชลบุรี เพื่อนำขบวนวิ่งธงฯ ออกจากศาลากลางจังหวัดชลบุรีแล้วส่งมอบธงดังกล่าวต่อให้แก่อำเภออีก ๑๐ อำเภอ ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในและนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับชมการแข่งขันกีฬาในห้วงเวลาดังกล่าว ในการนี้ นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบการบูรณาการป้องกันการทุจริตเชิงรุก กรณีโครงการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก (เมืองพัทยา) ความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดชลบุรี และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกิจดิพงศ์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม



## ประชุมชี้แจงโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดยมีนางอมราพร ชีพสมุทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นประธานการประชุม



## พิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนหนองกะขะ (บุญยิ่งประชานุกุล) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ลั่นฆ้องเปิดงาน มอบปัจจัยการผลิตแก่ตัวแทนเกษตรกร การให้บริการคลินิกเคลื่อนที่จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๑๑ คลินิก และการจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมให้บริการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ให้คำแนะนำเรื่องกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สนับสนุนเอกสารความรู้ด้านการเกษตร กล่องใส่อาหาร กระเป๋าผ้า และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้เข้ารับบริการ รวมทั้งได้เก็บข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ



นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณแก้มลิงบ้านทุ่งศาลา ๓ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไขให้ประชาชนได้ใช้น้ำและรับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ อย่างยั่งยืน และได้มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๒๐๐ ถุง ให้แก่เกษตรกรนำไปปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำ ฯ โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับและติดตามงานในพื้นที่ดังกล่าว



### ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิเรก อุ๋นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชลบุรี มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๘ และพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๘ และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ของจังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว





**การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘**

วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น และพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



**การประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์**

วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยนางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี



## พิธีรับไฟพระฤกษ์ ณ จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีรับไฟพระฤกษ์ ณ ห้องเจริญธรรม ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อเชิญไปจุดในพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ ระดับชาติ “ฉลามเยาวชลเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ ณ สนามฟุตบอลชลบุรี สเตเดียม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ระดับชาติ “ข้าวหลามเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



## พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ “ฉลามเยาวชลเกมส์” จากรถบุงบก ขึ้นประดิษฐานบนเวที

วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้อัญเชิญไฟพระฤกษ์ “ฉลามเยาวชลเกมส์” และ “ข้าวหลามเกมส์” จากรถบุงบก ขึ้นประดิษฐานบนเวที ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ ๔๐ ระดับชาติ “ฉลามเยาวชลเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ระดับชาติ “ข้าวหลามเกมส์” โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



## ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๖ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๖ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบการร่วมงานกิจกรรมวันสตรีสากลของคณะกรรมการฯ การสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) การประชุมอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และสมัชชาพลเมืองจังหวัดชลบุรี “สานพลังพลเมืองชลบุรี ยุคบูรณาการ” ประจำปี ๒๕๖๘ ผลการลงพื้นที่เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการนักร้องอาหาร ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดสระแก้ว และพิจารณาการเข้าร่วมประชุมเวที “สานพลังไทย รับมือสังคมสูงวัย ไปด้วยกัน” เขต ๕ และ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการในประเด็น Quick Win ของคณะอนุกรรมการฯ และกำหนดการประชุมสรุปบทเรียนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๖ โดยมีนายประชา เตรีตน์ ประธาน กขป. เขต ๖ เป็นประธานการประชุม



## การประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี รองผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เพื่อรับทราบการคาดหมายสภาพอากาศจังหวัดชลบุรี สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชลบุรี สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดชลบุรีและการให้ความช่วยเหลือ เร่งรัดการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) ภาคการเกษตร การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี ๒๕๖๘ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี ๒๕๖๗/๖๘ โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี



## การประชุมหรือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์ Q จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมหรือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ Q จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ Q ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ Q ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



## ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโกศัย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานและเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๒ ทรรศนกรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน สรุบบันทึกของหน่วยงานสนองพระราชดำริ ในการจัดนิทรรศการฯ และพิจารณาการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม



## เปิดงาน Kick Off โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา

วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดงาน Kick Off โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา ณ บ้านหนองเสือช้าง หมู่ ๒ ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอนงนุญ จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำ การจัดแสดงสินค้า OTOP จากชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำด้วยการกำจัดวัชพืชและขยะ รวมถึงการโยน ลูกบอล EM เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำ โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



## ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพงศ์สิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น ๒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบผลการอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุน ประกอบอาชีพ จากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ ราย ผลโครงการขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการ จำนวน ๗ ราย และโครงการค่ายส่งเสริมทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม ของคนพิการออทิสติกและสติปัญญา ประจำปี ๒๕๖๘ โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



## การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมพระรักษาทะพ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี ๒๕๖๗/๖๘ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๘ (นางสาวอิงอร ปัญญากิจ) และพิจารณาโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



## การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมพระรักษาทะพ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ ๒ รายการอัปเดตเกษตรนำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนการดำเนินรายการวิทยุ “เกษตรอินดี” รวบรวมคลิป VTR ประชาสัมพันธ์งานด้านการเกษตรและสหกรณ์ และพิจารณาการจัดทำเพจ Facebook “ประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี” โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



**พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘**

วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายรัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองอ้อ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



**ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘**

วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบการขยายระยะเวลา โครงการส่งเสริมการรณรงค์บริโภคสินค้ากัญ ปี ๒๕๖๗ การจัดสรรงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ บริโภคสินค้ากัญ ปี ๒๕๖๗ รายงานสถานการณ์ราคา และพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการส่งเสริม การรณรงค์บริโภคสินค้ากัญ ปี ๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



## พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๘ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประกอบพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดังนี้

- เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
- เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๘ กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และมอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ ราย
- เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระมหาสมพงษ์ กิตติคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยนางสาวธรรารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว







# รายการ “อัปเดตเกษตรน่า” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดให้มีการดำเนินรายการ “อัปเดตเกษตรน่า” เป็นประจำทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ถ่ายทอดผ่านทาง Page Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน โดยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุชุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี นายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นางสาวพะยอม สุวรรณคณ ประชานวิสาหกิจชุมชนไม้ผลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และนายทวี จันท์ลา ประชานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นำเสนอเรื่อง “ทุเรียนภูเขาชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” นายประดิษฐ์ เกษมวิสิษฐกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และนายเสนีย์ ตรุษานนท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม นำเสนอเรื่อง “การเพิ่มมูลค่ามะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกของจังหวัดสมุทรสงคราม”

วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ นายถาวร ทนใจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางปารีณา สอนอาจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นายบดีรินทร์ จันท์คำ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ และนายวันนา บุญกลม ประธานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ นำเสนอเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญสู่การส่งออก” นางศศิมาภรณ์ พันธุ์โคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ นายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และนางเคียงเดือน สงวนชื่อ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทร์ โภเภครบวงจรร เสนอเรื่อง “เนื้อสุรินทร์ ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างรายได้ให้ชุมชน เพิ่มมูลค่าสู่สินค้า GI”

วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี นายอำนาจ จินขาวชา ประธานจังหวัดราชบุรี และนายปกรณ วงศ์มนโพนาดิษฐ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ประจำปี ๒๕๖๖ นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำสวยงามที่มีมูลค่าการส่งออกของจังหวัดราชบุรี”

วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางธนินท์พรรณ ภวพัฒน์นาสุรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และนายอนุกุล นามปราศรัย ประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองตำบลนพรัตน์ และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยหอมทองปทุมรัตน์ นำเสนอเรื่อง “กล้วยหอมทองปทุม สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง”

วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นายวรเชษฐ์ ขาวเหนือ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และนายชาติชาย ธนาวุฒิกุล เจ้าของฟาร์มโชคดีแคคตัส อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นำเสนอเรื่อง “การส่งออกกระบองเพชร (แคคตัส) จังหวัดหนองบัวลำภู”

โดยนางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดรายการ “อัปเดตเกษตรน่า” เป็นประจำทุกสัปดาห์



## รายการเกษตรอินดี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี จัดรายการ “เกษตรอินดี” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี FM ๙๙.๗๕ MHz และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook สวท.ชลบุรี เป็นประจำทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. เพื่อนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในจังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมาย คณะทำงานฯ ดำเนินรายการเกษตรอินดี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ นำเสนอเรื่อง แนะนำภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน ตามแนวคิดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) สภาพพื้นที่และทรัพยากรดินภาคใต้และชายฝั่งตะวันออก และหญ้าแฝกบริสุทธิ์ ๖ สายพันธุ์ โดยมีนายมนตรี ภูมิไสล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายอานนท์ คำแสนลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ นำเสนอเรื่อง พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เตือนภัยเกษตรกรระวังมิจฉาชีพ แนะนำภารกิจของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า เปิดตัวนวัตกรรม “Smart Monitor” ยกระดับคุณภาพตรวจสอบกิจการ สร้างความเข้มแข็งโปร่งใสแก่สหกรณ์ เชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ขอควรปฏิบัติก่อนการทำหมันสัตว์ กำหนดการออกหน่วยทำหมันสัตว์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และประชาสัมพันธ์งานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๑๘ โดยมีนายชาญณรงค์ เป็งเรือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และนางสาวรัตติมา สมลิตคุณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ นำเสนอเรื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรังัดติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ ๑๙ ปี พันธุ์ข้าวที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีผลิต ทำความรู้จักข้าววัชพืช การป้องกันและวิธีการกำจัดข้าววัชพืช แจ้งเตือนเกษตรกร ระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างแจกเมล็ดพันธุ์พืช/ต้นพันธุ์พืช และการขยายพันธุ์เห้ายายม่อม โดยมีนางสาววีรชิตา อรชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และนายวโรตม ส่งสุข นักเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ นำเสนอเรื่อง การเลี้ยงกุ้งขาวแบบกึ่งธรรมชาติเพื่อลดต้นทุน การเลี้ยงกุ้งขาวสดได้ทุกวัน กรมประมงดำเนินการกำจัดปลาหมอคางคกอย่างต่อเนื่อง กรมประมง ดัน “กูเราหอมตากใบ” ขึ้นแท่นสินค้าใหม่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสำหรับโดยสาร สศก. จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ ๔๖ ปี และประโยชน์และการสร้างอาชีพจากไม้ โดยมีนางสาววีรชิตา อรชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และนายพิเชต พลายเพชร นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ





สารน่ารู้

# Heat Stroke ในสัตว์เลี้ยง



**ภาวะฮีทสโตรก** หรือ ลมแดด คือภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิความร้อนในร่างกายสูงเกินไป (มากกว่า 40 องศา) จนร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ ส่งผลให้การหมุนเวียนเลือดของสัตว์เกิดความเสียหาย และอาจส่งผลต่อชีวิตได้



**อาการของสัตว์ที่เกิดฮีทสโตรก**

**อาการเบื้องต้น** ได้แก่ เหงื่อเหนียว หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว อ้าปากหายใจ มีเหงื่อ อ่อนแรง และตัวร้อนมาก

**อาการที่รุนแรงขึ้น** ได้แก่ หายใจลำบาก อาเจียน ท้องเสีย มีเยื่อเมือกสีม่วงคล้ำ ชักหรือเป็นลมหมดสติได้



**การปฐมพยาบาลเบื้องต้น**

- นำสัตว์เข้าบริเวณที่ร่ม อากาศถ่ายเท เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป
- จัดทำสัตว์ในท่านอนตะแคงข้าง

- ใช้น้ำสะอาดบริเวณใบหู ใต้ท้อง ขาหนีบ และปลายเท้า และเปิดพัดลมหรือแอร์ เพื่อระบายความร้อน
- รีบนำสัตว์ส่งโรงพยาบาลสัตว์/คลินิก เพื่อให้สัตวแพทย์ประเมินอาการ

**สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อสัตว์เป็นฮีทสโตรก**

- ไม่ลดอุณหภูมิร่างกายสัตว์รวดเร็วเกินไป เช่น ใช้น้ำเย็นจัดเทราดตัว
- บีงคีบหรือจับป้อนน้ำเพราะอาจทำให้สัตว์เกิดอาการสำลัก เสียชีวิตได้

